

"Chọn nghề - chọn tương lai" cho những quả ngọt đầy hứa hẹn

15:47 22/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Với những tấm gương thành công sớm trong việc lựa chọn mô hình đào tạo Cao đẳng 9+ tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội một lần nữa khẳng định: con đường thành công không mang tên đại học và lựa chọn học hệ THPT - Cao đẳng đang là lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa: "chọn nghề - chọn tương lai".

Tấm gương tiêu biểu ấy là em Trần Thành Đô (SV hệ CĐ 9+ nghề Công nghệ thông tin - Ứng dụng phần mềm, khoa CNTT khóa 12; lớp Văn hóa 11C6) đã xuất sắc đạt kết quả thi 7.5 IELTS. Kết quả là sự nỗ lực, trau dồi kiến thức và năng lực sử dụng ngoại ngữ trong suốt quá trình học tập hệ Cao đẳng 9+ tại trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Có một sức mạnh to lớn được gọi là "ý chí"

Tốt nghiệp Trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) với nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng em là số ít trong các bạn cùng lớp không đăng ký dự thi vào lớp 10. Sau khi được gia đình tư vấn và hướng nghiệp, em quyết định chọn học hệ Cao đẳng 9+ tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Tại đây, em có thể vừa học văn hóa, vừa lựa chọn học một nghề thuộc khoa Công nghệ thông tin để theo học.

Em Thành Đô tâm sự: "ban đầu em cũng gặp nhiều khó khăn do học song song 2 chương trình cùng một lúc, phương pháp học cũng khác so với cấp THCS, may mắn được gia đình động viên, các thầy cô giúp đỡ, dần dần em đã thích nghi được với môi trường học tại đây".



NGUT. TS Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng thành tích đạt được của SV Trần Thành Đô.

Với chứng chỉ 7.5 IELTS, trong đó: Listening 6.5, Reading 8.5, Writing 7, Speaking 8 và kết quả 2 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi (hệ Văn hóa), Thành Đô đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu bản thân đặt ra. Với một học sinh như Thành Đô, việc chinh phục 7.5 IELTS khi đang là học sinh lớp 11 hệ THPT - Cao đẳng tại HHT không phải là điều dễ dàng nhưng sau tất cả, thành tích có được chính là “quả ngọt” sau những tháng ngày rèn luyện và nỗ lực hết mình.

Em Trần Thành Đô chia sẻ thêm: “Học IELTS không dễ như tiếng Anh thông thường và cần nhiều nỗ lực. Trong quá trình học, các bạn có thể chán nản nên hãy tìm động lực để học tập, hãy luôn hướng tới mục tiêu và cố gắng mỗi ngày. Bên cạnh đó, nên chọn cho mình một Trung tâm chất lượng, giáo viên thân thiện tạo môi trường tốt sẽ giúp các bạn hứng thú và đạt điểm cao hơn”.

Dù đạt được thành tích xuất sắc 7.5 IELTS nhưng Trần Thành Đô vẫn đặt ra những mục tiêu mới cho mình. Em khiêm tốn nói: “Em không muốn định hướng một điều gì quá to tát, em muốn đặt ra

trong tương lai gần, những mục tiêu nhỏ như vậy sẽ dễ thực hiện hơn và em sẽ thực hiện dần dần. Trước mắt, em cần tập trung để hoàn thành tốt năm học cuối cùng hệ THPT, tiếp đó sẽ cố gắng chinh phục 8.0 IELTS ”.



SV Trần Thành Đô (thứ 8 từ trái qua phải) tại Lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Những thành tích đáng tự hào của học sinh hệ Cao đẳng 9+ HHT là nguồn động viên, khích lệ, là động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục cố gắng, hướng tới những mục tiêu cao hơn nữa trong tương lai.

Trước đó, với chứng chỉ 7.5 IELTS và kết quả 3 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi; Nguyễn Việt Sơn (SV hệ CĐ 9+ nghề Thiết kế trang Web, khoa CNTT khóa 9; Lớp Văn hóa 12c5) đã xuất sắc được xét tuyển thẳng vào khoa Công nghệ thông tin (Đại học Thủy Lợi Hà Nội). Chúc mừng các em với những thành tích ấn tượng đã đạt được ở tuổi 17. Chúng tôi cảm nhận được ở các em sức mạnh của nghị lực, quyết tâm với những đam mê và niềm tin vào những mục tiêu phấn đấu...

Hà An

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/chon-nghe-chon-tuong-lai-cho-nhung-qua-ngot-day-hua-hen>

